

“โกลบอลเฮ้าส์” ตอกย้ำผู้นำค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ทุ่ม งกว่า 2,000 ล้านบาท ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เปิด สาขาล่าสุดที่ จ.ชัยนาท พร้อมผูกบริการใหม่ ต่อยอด ช่องทางออนไลน์ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ยุค 4.0



โกลบอลเฮ้าส์ อัดงกว่า 2,000 ล้านบาท เดินหน้าเปิดพื้นที่ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจภายในสิ้นปี 61 สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 8 สาขา หลังทยอยเปิดไปแล้วในครึ่งปีแรก 3 สาขา โดยเปิดให้บริการสาขาล่าสุด ที่ จ.ชัยนาท เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย พร้อมเปิดตัวช่องทางขายออนไลน์ Click and Collect เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มความพิเศษให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับสินค้าเองที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ หรือให้จัดส่งที่บ้าน และปรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วัน มั่นใจช่องทางขายออนไลน์จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

นายเกรียงไกร สุริยวานกุล ชัชพลายนเรนไคเรกเตอร์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดเผยว่า “จากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกลไกทางสังคม และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน ต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลซึ่งต้องการความสะดวกและรวดเร็วเมื่อจะซื้อสินค้า ทาง โกลบอลเฮ้าส์ จึงได้เปิดตัวช่องทางขายออนไลน์ Click and Collect เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.globalhouse.co.th ซึ่งจะรวบรวมสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านโกลบอลเฮ้าส์มาไว้ที่เว็บไซต์นี้ ให้เสมือนยกร้านโกลบอลเฮ้าส์ไปไว้ที่บ้านลูกค้า ความพิเศษของช่องทางขายออนไลน์ของเราที่โดดเด่นกว่าคือการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่ามารับสินค้าเองที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ หรือให้จัดส่งที่บ้าน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง เรายังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านได้ภายใน 30 วันที่โกลบอลเฮ้าส์สาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศ เช่น ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าจากสาขาเชียงราย สามารถนำสินค้าไปเปลี่ยนคืนที่สาขานครศรีธรรมราชได้ เราคาด

ว่าเราจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นจากช่องทางออนไลน์นอกเหนือจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามีแผนมุ่งมกกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อขยายสาขาเพิ่มในปีนี้อีก 8 สาขา ทำให้สิ้นปี 2561 โกลบอลเฮ้าส์จะมีสาขารวมทั้งสิ้น 63 สาขา”

โกลบอลเฮ้าส์ นับเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ที่มีสินค้าคุณภาพกว่าแสนรายการ นับล้านชิ้น ในราคาที่คุ้มค่า บนพื้นที่ขายกว่า 15,000 ตารางเมตร ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นได้รับการคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งเจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมาและงานโครงการ รวมถึงเกษตรกร อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ กระเบื้องมุงหลังคา เครื่องมือช่าง สินค้าฮาร์ดแวร์ สุขภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิก สีและเคมีภัณฑ์ โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อประปา ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้ากลุ่มเกษตร โดยมีสินค้าครบครันสำหรับการสร้างบ้านทั้งหลัง ตามสไตล์แกน “โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ” ทั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ได้พัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage Retrieval System) หรือ ASRS ที่ ศูนย์กระจายสินค้าโกลบอลเฮ้าส์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้กว่า 43,000 พาเลท นับได้ว่าเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของเมืองไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ โกลบอลเฮ้าส์ยังมีระบบสมาชิกโกลบอลคลับ เพื่อให้ลูกค้าได้สะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์มากมาย

ปัจจุบัน โกลบอลเฮ้าส์ มีสาขาทั่วประเทศจำนวน 57 สาขา โดยเปิดสาขาล่าสุดที่ จ.ชัยนาท เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และในเดือนกรกฎาคมนี้กำลังจะเปิดสาขาที่ 58 ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โกลบอลเฮ้าส์เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 19.00 น. (ยกเว้นสาขาปทุมธานี , ศาลายา , อยุธยา , เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เปิดบริการให้บริการ เวลา 08.30 – 20.30 น.) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Global House Call Center 1160 และเว็บไซต์ www.globalhouse.co.th